

Cần Thơ, ngày 30 tháng 03 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Quý vị cổ đông

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ (TSC)  
Trụ sở chính: Số 1D, Phạm Ngũ Lão, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ  
Điện thoại : (84.710) 3825848 - Fax: (84.710) 3825844

### **Nội dung thông tin công bố:**

Tuần qua, CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) nhận được thư của các cổ đông gửi về Công ty, với nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề giá cổ phiếu TSC sụt giảm mạnh. Nội dung hỏi của Nhà đầu tư xoay quanh 2 vấn đề lớn gồm:

1. Giá cổ phiếu TSC giảm có phải đến từ hoạt động nội bộ của Công ty mà cổ đông chưa biết?
2. F.I.T có ý định thoái vốn khỏi TSC?

**Ban lãnh đạo TSC xin trả lời như sau:**

**1. Về tình hình hoạt động của TSC:** Tính đến thời điểm này, mọi hoạt động của TSC vẫn diễn ra bình thường, ổn định, không có bất kỳ sự bất thường nào.

Trong tháng 3/2016, công ty con của TSC là CTCP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây (West Food) đã tham gia hội chợ Foodex lần thứ 41 tại Nhật Bản và nhận hàng trăm đơn hàng từ các khách hàng này, trong đó có những đơn hàng trị giá lên tới hàng triệu USD/đơn.

Cùng với việc nâng gấp đôi công suất hoạt động từ giữa năm 2015, chúng tôi tin tưởng West Food sẽ tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2016 và là cơ sở cho TSC hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2016 là 2.337 tỷ đồng doanh thu (tăng 100% so với thực đạt năm 2015); 177 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 64 % so với thực đạt năm 2015).

Trong quý I/2016, TSC ước đạt 353 tỷ đồng doanh thu, gần 24 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 21 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

**2. Về khả năng F.I.T thoái vốn khỏi TSC:** Trong quý I/2016, công ty mẹ là CTCP Đầu tư F.I.T đã thực hiện bán bớt cổ phiếu TSC để giảm tỷ lệ về mức 51% vốn điều lệ Công ty, vẫn là mức chi phối tại TSC. Đến thời điểm này, F.I.T không có kế hoạch thoái vốn tại TSC như tin đồn thất thiệt trên thị trường.

Việc F.I.T bán cổ phiếu TSC là nằm trong chiến lược cân đối nguồn vốn của Công ty mẹ, nhưng trong chiến lược hoạt động của F.I.T đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm 2014, có 2 điểm lớn đáng chú ý là: F.I.T tập trung đầu tư vào mảng nông nghiệp, chế biến thực, ngành hàng cơ bản; và đầu tư sở hữu chi phối. Thông điệp điều hành công ty mẹ với TSC vẫn là cam kết gắn bó lâu dài, coi TSC là động lực tăng trưởng của F.I.T.



Về thông tin thoái vốn, trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông TSC đầu năm nay, TSC thông qua chủ trương thoái vốn tại TSP – công ty con về lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật. Đây mặc dù là mảng kinh doanh có lãi, nhưng do đặc thù hoạt động và diễn biến khó lường của ngành nông nghiệp, nên dẫn tới hiệu quả sinh lời không đủ cao.

Chủ trương TSC là dành nguồn lực cho các mảng hoạt động có tỷ lệ sinh lời cao như: tiếp tục đầu tư mở rộng chế biến thực phẩm, đầu tư vào lĩnh vực hóa mỹ phẩm tiêu dùng (Sao Nam) và ngành nước (CTCP Nước khoáng Khánh Hòa – Vikoda).

Với những thương hiệu mạnh như trên, cơ hội để TSC tiếp tục tăng trưởng thời gian tới là rất lớn.

Với các thông tin như trên, HĐQT, Ban Tổng giám đốc tin tưởng rằng, TSC đang sở hữu nền tảng kinh doanh vững chắc, có tiềm năng tăng trưởng lớn. Nhà đầu tư nên cân nhắc ra quyết định giao dịch, không mua/bán dựa trên các tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

Công văn này được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ [www.tsecantho.com.vn](http://www.tsecantho.com.vn) để quý vị cổ đông tiện tra cứu, website Sở GD&ĐT TP HCM và báo chí.

Trân trọng!



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

